



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
ประเภทตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพนา ปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประเภทตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไปปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนา เสร็จสิ้นแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลพนา จะแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้เท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป
 ๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการทำสัญญาจ้างกับอบต.พนาให้เรียกรายงานตัวผู้สอบได้ลำดับถัดไป
 ๓. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่อยู่ระหว่างหรือ ก.อบต.อจ. จะได้รับการจ้างเมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหารือของ ก.อบต.อจ. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
 ๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้นหากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลพนา จะรายงาน ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความเห็นชอบยกเลิกการจ้างต่อไป
- ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามประกาศรับสมัครข้อ ๙ ซึ่งมีคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ๕๐ จึงจะถูกประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ต้นเชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา